

Thứ tư 25 Avril 1933

Mùng 1 tháng tư (thiên) năm Quý-Dậu

GIÁ BÁO table with 2 columns: Item, Price. Includes 'Mỗi năm', 'Đã đăng', 'Mỗi số'.

JOURNAL A LOUER MỘT CÁI AN LỚN TẠI TÀI TRẠI VAN-VAN XIN LƯU Ý

Báo xuất-bản hàng ngày, trừ ngày lễ và Chúa-nhật

Chủ-nhan: NGUYỄN-VĂN-CỬ * Chủ-nhiệm: LÂM-VĂN-NGO Báo-quản: ở đường Lucien Mossard số 57 - SAIGON



Cải chánh sách của nước Mỹ và nước Anh ở Viễn-dông

(Tiếp theo) Theo sự thay đổi và tình hình mới... Cải chánh sách của nước Mỹ và nước Anh ở Viễn-dông... (Main body text of the article)

Phản đối chiến tranh

Ở bên Anh, một cuộc quốc-dân... Phản đối chiến tranh... (Main body text of the article)

Hội tuyên-cử

Mua giày, mua nón... Hội tuyên-cử... (Main body text of the article)

MỘT CÁI AN LỚN TẠI TÀI TRẠI VAN-VAN

Vụ linh bản dân, dân đánh lính ở Tuy-hòa... MỘT CÁI AN LỚN TẠI TÀI TRẠI VAN-VAN... (Main body text of the article)

Tại cơ sở... Ngày 21 và 22... Ngày 25 là... (Vertical text on the right margin)




QUI VI HAY ĐỀ Ý CHỜ LẠM

Thuốc điều hiệu « TAM-SẮC » bao ngai không đổi là vi bao của nó cứng tốt hơn bao giấy mỏng, lam cho thuốc không ỹ và không mất mùi thơm.

HÃY HƯT THUỐC ĐIỀU

« HIỆU TAM-SẮC »

là một thứ thuốc ngon tưng hạng dễ lau không bị. Nhờ vậy mà thuốc này dạng nổi danh, khắp cả hoàn cầu.

GẤY MỠN

Thoải
SINH P. DESCHIENS
chuyên bán

Làm cho Gấu Mỡ, mềm mịn, đủ chất và thuốc của Gấu Mỡ, đủ chất. Phải lấy Gấu Mỡ của Gấu Mỡ, đủ chất và thuốc của Gấu Mỡ, đủ chất.



PHOSCAO

AUX JEUNES MÈRES

Le plus parfait régulateur des fonctions digestives. Le plus puissant des reconstituants.

ENVOI FRANCO, D'UNE BOÎTE-ÉCHANTILLON

Ở PARIS các bà xinh đẹp muốn giữ cho da mềm mịn và mịn màng hoạt thì đều dùng

CREME SIMON

Thật hiệu nghiệm, hợp theo vệ sinh, giúp ích được và đáng nên dùng.

Mỗi buổi sáng và chiều, rửa rửa mặt rồi còn dưỡng ước, thoa nó lên se thây hiệu nghiệm liền.

Qui bà không cần phải lựa thứ nào nữa, qui bà nên chăm một thứ đó mà thôi.




VIN TONIQUE & BI-NUTRITIF

Du Docteur RIF

Vệ-sanh TỬU của Lương-y RIF chế ra



Thật hiệu nghiệm như là vi đất bẻ gãy cổ cũng là tràn kinh tinh thần, bởi kỳ là bao nhiêu tuổi đều uống được cả. Nhưng khi tuổi cao khi lực suy giảm thì thấy ngay xuân độ thần môn, lễ ứng rưng rưng này, thì đi đàng cò lẩn thành ông một tuổi tươi trẻ cười như trẻ, lại mông hực xưa.

Cần cần với VIT-NUTRIF, đàng bà mới mần, sẽ hực hực, có chất, nhưng lễ hực hực hực hực, lễ hực hực này cho thì mạnh mẽ làm bẻ, do một độ sáng, tinh thần tràn bìn.

Giá mỗi ve là ba đồng bạc

Có trữ bán tại tiệm thuốc Tây đương Marles số 100-102, Choloin.

Depot Pharmacie Franco-Indochine 100-102, Rue de la Gare, Choloin.

TI-VI ĐƯỢC LÀNH MẠNH

NHỚ THUỐC BÓT CỦA ANH TÂN-SI-Y-KI-OA

POUDRES DE COCK

Qui ông, cái họ bằng an sáng... (text continues describing the benefits of the powder)

Bột PHOSCAO

Có trữ bán khắp mọi nơi

Công-dụng thuốc viên PI-LUIN-LỖ PANH RỖ (PILULES PINK) rất thần hiệu để chống lại sự yếu mệt của các cơ thể.

Thuốc PILULES PINK nhiều màu tím và tím nhạt các cần tuỷ, thuốc này làm cho huyết khí, làm cho các nước trong dây chống sinh và giúp sự tinh khiết của công việc của cơ thể.

Cho nên thuốc PILULES PINK rất đáng tin cậy thuốc đại thần hiệu để chữa bệnh tim-mau, bệnh phèn-mau, bệnh gầy-mau, các bệnh trị về hệ số và bệnh trị về hệ số, bệnh đau-bào-bi, bệnh nhọt-dầu, bệnh các hệ số khác.

Thuốc PILULES PINK làm tại khắp các hàng thuốc tây.



Thuốc mới bài, uống vào lỗ miệng, trị

BINH TIEM LA

Uống thế khỏi chích thuốc



SIGMARGYL

A Saigon: L. SARREAU, Pharmacie Normale. J. MUR, Pharmacie Centrale.

Liều-trai chi đi

Có Thủy mãn (Thủy thối)

Hãy mô tả rằng: « Sao con không biết người thay thế cho con? » Chẳng đáp rằng: « Con cần phải cái là mầy ấy lắm, đường cò lo mà xu trở chẳng nó đi cho hết; cò lý nào lại con làm như chẳng nó vậy sao? »

Hướng chỉ ở như vậy mà thờ mẹ đi là vui rồi, con chẳng cần sống lại làm chi.

Từ đó bắt ai đi độc vị có thấy-mần thì đến trước sân chằng ông khấn

Chúc-Sanh, tự kỷ hai đàng qua lại với nhau rất nên thần thiết.

Một ngày kia Chúc-Sanh bên nói với con rằng: « Trường-Đế thấy cha có công với người đời, nên để cho cha làm chức Trưởng-Lang-Quan; hôm nay là ngày cha đi phò nhậm đó. »

Trong giây phút thấy có xe to mà đến đàng trước nhà, mà những ngựa kỵ 4 cần đều cao vẩy đến gối, con Chúc-Sanh, ăn mặc tề-đàng, đồng lên một xe, con với đầu đều cao hơn tay; trong giây phút chằng con thấy nhà, Ngay kỳ bên nhà họ Khâu cũng đến có thấy Khâu-Nam-Nương cũng đến có thấy Khâu-Nam-Nương về nhà bất biệt cha mẹ đi; cũng

THUỐC ASPIRINE DES "USINES DU RHONE"

Mã thuốc để ứng trị những bệnh:

Nóng lạnh, sốt mủ, râm minh các chứng rét cư Nhứt đầu, nhứt óc, nhứt răng Đau mình, đau mẩy, đau lưng, Nhứt gân cốt, trật co cò bả công trong các nhà thuốc.

Phải đi bắt của hãng hiệu "USINES DU RHONE" mới chắc thuốc tốt, thật trong và thật hiệu-nghiệm.

